



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง มาตรการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายที่ ๑

เนื่องด้วยในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรายงานว่า มีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ๑ ราย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการตรวจโดยห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลรามธิบดี และกรมควบคุมโรคได้รับตัวบุคคลดังกล่าวเพื่อดูแลและติดตามอาการตามขั้นตอนทางการแพทย์เรียบร้อยแล้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดำเนินการ ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

๑. ได้ติดต่อกับโรงพยาบาลที่ให้การดูแลรักษานักศึกษารวมถึงนักศึกษาคณะดังกล่าว เพื่อยืนยันผลการตรวจวินิจฉัยโรคจากห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลรามธิบดี และกรมควบคุมโรค ได้รับตัวบุคคลดังกล่าวเพื่อดูแลและติดตามอาการตามขั้นตอนทางการแพทย์ต่อไป
๒. ประกาศหยุดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานทุกพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ รวมระยะเวลา ๑๔ วัน เพื่อดำเนินการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ตามมาตรฐานทางสาธารณสุข ทั้งภายในภายนอกอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ ในทุกพื้นที่ ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บุคลากรสังเกตอาการ และปฏิบัติหน้าที่จากที่บ้าน (Work from home) จัดระบบการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เพื่อลดความเสี่ยงของการสัมผัสระหว่างบุคคล เป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเอื้อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสำหรับมหาวิทยาลัย ในการควบคุมภาวะการแพร่ระบาด
๓. ทำการสอบสวนวงจรการแพร่กระจายเชื้อของนักศึกษา เพื่อสามารถกำหนดให้บุคลากรและนักศึกษาที่อยู่ในสถานที่เดียวกับนักศึกษาดังกล่าว ภายในระยะเวลา ๑๔ วัน ก่อนวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ อนุญาตให้ลาหยุดเพื่อกักบริเวณดูอาการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเป็นเวลา ๑๔ วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา
๔. ดำเนินการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนักศึกษาคณะดังกล่าว ทั้งคณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของคณะบริหารธุรกิจ และสมาชิกในครอบครัวในช่วงระยะเวลาที่กำหนด เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และให้คำแนะนำต่อไป

๕. มหาวิทยาลัย มีความห่วงใย และขอความร่วมมือให้บุคลากรและนักศึกษาติดตามข้อมูลการป้องกัน และควบคุมโรค ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคลากร นักศึกษา และครอบครัว หากพบว่ามีคณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ มีอาการป่วยของโรค มีความเสี่ยง และโอกาสที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที

ทั้งนี้ หากมีความคับขันเพิ่มเติมในกรณีดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร